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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
เรื่อง    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 

............................................................................... 
 

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  3  พ.ศ. 2565  ข้อ  33  วรรคสี่  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศ
รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ  สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

  บัดนี้   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา 
สมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี  2567   เมื่อวันพฤหัสบดีที่   16 พฤษภาคม 2567  เรียบร้อยแล้ว   
จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ  ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567 
 
 

      (นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
สมัยสามัญสมัยสอง ประจำปี 2567 

วันพฤหัสบดีที ่ 16 พฤษภาคม  2567  เวลา  09.0๐  น. 
ณ  ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

............................................................. 
 
ผู้มาประชุม  ๑.  นางศรีนวล  วังผาสุข  ประธานสภาฯ 
   ๒.  นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์ รองประธานสภาฯ 
   ๓.  นายจีรวฺฒภิัทร ทรายคำ  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๑ 
   ๔.  นายสุรัตน ์  สุรินทร์แก้ว สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๒ 
   ๕.  นายปิยะ  บุญประเสริฐ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  3 
   ๖.  นางบัวลอย  หลักด ี  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๕ 
   ๗.  นายอาทิตย์  กันทะวัง  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 6 
   8.  นายศรีเนียม  อินธิทา  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  7 
   9.  นางจรัสศร ี  เหมือนวงศ์ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 9 
   10.  นายธีรพล   โชคเสาร์คำ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  10 
   11.  นายวชิาติ  นาวาพิสุทธิ์ เลขานุการสภาฯ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
   ๑.  นายนพดล  ณ เชียงใหม่ นายก อบต. 
   2.  นายฉัตรมงคล ชัยวงค ์  รองนายก อบต. 
   3.  นายยุทธนา  บุญสูง  รองนายก อบต. 
   4.  นายวโิรจน ์  สมมิตร  เลขานุการนายก อบต.  
   5.  ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิติยาพรรณ ต้นคำ หัวหน้าสำนักปลัด 
   6.  นางสาวฤทัยรัตน์ แสนปวน ผอ.กองการศึกษาฯ 
   7.  นายปรัชญา  แสงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
   8.  นางนภัสภรณ ์ ทอเตี้ย  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
   9.  นายอมรพันธ์  กันทาติ๊บ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   10.  นายสายันต ์ ภูผิวขำ  หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 
   11.  นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
   12.  นางสาวชญาดา น้อยอ่ำ  นิติกร 
   13.  นางสาวณัฏฐาสิร ิ เศรษฐพัฒน์ นิติกร  
   14.  นางวราลักษณ ์ ยอดคำ  นักจัดการงานทั่วไป 
   15.  นางสายฝน  สุยะหล้า  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เปิดประชุม เวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ในวันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี 2567 และเป็นวัน
เข้าร่วมประชุมวันแรกของสมาชิกฯ หมู่ที่ 6 ที่ได้รับการเลือกตั้งแทนตำแหน่ง 
ที่ว่างลง ขอเชิญสมาชิกฯ หมู่ที่ 6 ได้แนะนำตัว 

นายอาทิตย์ กันทะวัง 
สมาชิกสภา อบต. 

สวัสดีทุกท่าน ชื่อ นายอาทิตย์ กันทะวัง สมาชิกฯ หมู่ที่ 6 พร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ร่วมกับทุกท่าน เพ่ือพัฒนาตำบลดอนแก้วต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง ครั้งท่ี 2 ประจำปี 
2567 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบในรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง 
ครั้งที่ 2  ประจำปี 2567 หากมีข้อความใดตกหล่นหรือผิดพลาด สามารถ 
แจ้งให้ผู้ช่วยเลขาฯ แก้ไขได้ มีท่านใดต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยหนึ่ง ครั้งที่ 2 
ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยหนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสภา 
สมัยสามัญสมัยหนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 
จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ไม่มีกระทู้ถามจากสมาชิกฯ ส่งเข้ามา 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1  ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2567  (ครั้งที่  30) 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ตามที่ผู้บริหารได้ยื่นเสนอญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่  30) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  
ข้อ 27   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  
ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

ในการโอนเงินงบประมาณครั้งนี้   เป็นการโอนเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ซึ่ ง เป็ นอำนาจสภาฯ ในการพิจารณ า  รายละเอียด เพ่ิ ม เติม ในญั ตตินี้   
ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจง 
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นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม 
นั ก วิ เค ร าะห์ น โย บ าย 
และแผน 

สำหรับรายการโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้  มีดังนี้ 

 

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งท่ี 30) 
ที ่ รายการโอนลด รายการโอนเพิ่ม/ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมายเหตุ 
1 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
เครื่องพ่นยา จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณอนุมัติ 
3,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
1,800.00 บาท  โอนลด 1,350.00 บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 450.00 บาท 

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยา 
ขนาด 16 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 
โอนตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวนเงิน 
1,350.00 บาท 
 

รบ.มท.ว่าด้วย
วิธีการ
งบประมาณฯ 
พ.ศ.2563        
ข้อ 27 

2 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่ วไป    
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
โค ร งก ารวั น ท้ อ งถิ่ น ไท ย  งบ ป ระม าณ อนุ มั ติ  
5 ,000.00 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
1,185.00 บาท โอนลด 1,185.00 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนลด 0 บาท 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่ วไป    
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
โค รงการคน ไท ย ใจอาสา  งบ ป ระมาณ อนุ มั ติ  
60,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
200.00 บาท โอนลด 200.00 บาท  คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนลด 0 บาท 

รวมงบประมาณที่โอนลด 1,385.00 บาท 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป       
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์พ้ืนฐาน จำนวน 2 
เครื่อง โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน
เงิน  1,385.00  บาท   
 

รบ.มท.ว่าด้วย
วิธีการ
งบประมาณฯ 
พ.ศ.2563        
ข้อ 27 

 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดในความจำเป็น 
ที่จะต้องมีการโอนลด เพ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้  มีสมาชิกฯ ท่านใด 
ต้องการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็ นชอบอนุมัติ ให้ โอน เงิน งบประมาณ รายจ่ าย  ประจำปี งบประมาณ   
พ.ศ. 2567  (ครั้งที่  30)  จำนวน  9  เสียง  งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ป ระจ ำปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ . 2 5 6 7  (ค รั้ งที่   3 0 ) จ ำน วน  9  เสี ย ง   
งดออกเสียง 1 คน 
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 5.2 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ตามท่ีผู้บริหารได้ยื่นเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  
ข้อ 29   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน   
ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในวันนี้ เป็นของกองส่งเสริม
การเกษตร คือ ปั๊มแช่ดูดโคลน ที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะบางประการ และ
ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม 

นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม 
นั ก วิ เค ร าะห์ น โย บ าย 
และแผน 

สำหรับการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้  มีดังนี้ 

 
รายการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) 

 

ที ่ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
1 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวด

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อปั๊มแช่ดูดโคลน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มแช่ดูดโคลน จำนวน 1 เครื่อง 
รายละเอียด ดังนี้ (กองส่งเสริมการเกษตร) 
- ขนาดท่อส่ง(Discharge Size) : 1 1/2”(ไม่น้อย
กว่า 1 นิ้วครึ่ง) 
- กําลังมอเตอร์(Power Output Range) : 0.25-
1.5 
 กิโลวัต 1 เฟส  
- ส่งน้ำได้สูง (Head) : 6 M หรือมากกว่า 
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Cappacity) : ไม่น้อยกว่า 150 
L/Min (ไม่น้อยกว่า 150 ลิตร/นาที)  
- ระยะส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า : ไม่น้อยกว่า 4 M (ไม่
น้อยกว่า 4 เมตร)  
- เรือนปั๊ม (Casing) : วัสดุแข็งแรงทนต่อการกัด
กร่อน 
- คุณสมบัติพิเศษ : สามารถดูดน้ำปนกรวด/ปน
ทราย และเลนได้ 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ครุภัณฑ ์ตามราคาท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 

      

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตรงบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อปั๊ม
แ ช่ ดู ด โค ล น  เ พ่ื อ จ่ า ย เป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ ปั๊ ม แ ช่ ดู ด
โคลน จำนวน 1 เครื่อง 
รายละเอียด ดังนี้ (กองส่งเสริมการเกษตร) 
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 
- กําลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 450 วัตต์ 
- ระยะส่งน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า 10 เมตร   

      

 - ปริมาณน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า  200 ลิตร/นาที 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ  ตั้ งงบประมาณรายจ่าย
ครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพ่ือใช้ ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ่
- เป็ น ไป ต ามห นั งสื อ ก รมส่ ง เส ริ ม ก ารป กครอ ง
ท้ อ งถิ่ น  ที่  ม ท  ๐ ๘ ๐ ๘ .๒ /ว  ๑ ๐ ๙ ๕  ล ง วั น ที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
- หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  ๐๘๐๘ .๒ /
ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒  
- หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  ๐๘๑๐ .๓ /
ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
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ที ่ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวนัที่ ๒๘ พฤษภาคม 
2564 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕  
 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดในความจำเป็น 
ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์บางรายการ มีสมาชิกฯ  
ท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการเสนอเป็นอ่ืน 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2567  (ครั้งที่  1)  จำนวน  9  เสียง  งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติ ให้ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  (ครั้งที่  1)  จำนวน  9  
เสียง  งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการปรึกษาหารือ หรือสอบถามขอเรียนเชิญ 

นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ 
สมาชิกสภา อบต. 

เรื่องตัดหญ้า ทาง อบต. ได้จัดซื้อเครื่องตัดหญ้ามาแล้ว จะดำเนินการได้เมื่อใด 
และผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ เรื่องที่สอง การตัดต้นไม้ในที่สาธารณะ หรือต้นไม้ที่มี
ความสูงเกินศักยภาพของเจ้าหน้าที่ อบต. เพราะบางต้นสูงมาก เกรงว่าหาก 
เกิดลมพายุจะทำให้กิ่งไม้หักลงบ้านเรือนประชาชน จะมีแนวทางการดำเนินการ
อย่างไร และเรื่องสุดท้าย เรื่องไฟกิ่งสาธารณะ ซึ่งได้นำเข้าบรรจุในแผนฯ  
ของหมู่บ้านแล้ว แต่ไม่ทราบว่าส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพ้ืนที่สำรวจ หรือสำรวจ
งบประมาณในการดำเนินการเรื่องไฟกิ่งของแต่ละหมู่บ้านหรือไม่ งบประมาณ
เท่าใด และไม่ควรแจ้งประชาชนว่า “สายพาดดับไม่มี , จะนำอุปกรณ์มาให้ แต่ใช้
ไฟของประชาชนเอง” มองแล้วไม่เหมาะสม เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของ อบต.  
ที่จะดำเนินการในเรื่องของไฟฟ้า แสงสว่าง 

นายสุรัตน์ สุรินทร์แก้ว 
สมาชิกสภา อบต. 

ขอหารือเรื่องการตัดหญ้า จะดำเนินการเมื่อใด เพราะขณะนี้หญ้าเริ่มยาวมากแล้ว 
ประชาชนฝากสอบถามว่าจะดำเนินการเมื่อใด และเรื่องการขุดลอกลำเหมือง  
ในปีนี้จะดำเนินการหรือไม่ เพราะฝนเริ่มตกมาแล้ว และในส่วนที่จะต้องขุดลอก
โดยไม่ใช้แรงงานคน จะใช้ยาฆ่าหญ้าได้หรือไม่ เพราะหญ้ายาวลงลำเหมือง  
ทำให้ขวางทางไหลของน้ำ บริเวณลำเหมืองฮ่อ ซึ่งไม่ต้องการใช้รถแบคโฮขุด 
เนื่องจากทำให้ดินสไลด์  

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

กรณีที่สอบถาม เรื่องเครื่องตัดหญ้า จะเริ่มดำเนินการสัปดาห์หน้า ผู้รับผิดชอบ
คือสำนักปลัด แต่ อุปกรณ์ส่วนพ่วงคือกองส่งเสริมการเกษตร โดยจะเริ่ม 
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ออกสำรวจก่อนที่จะดำเนินการใช้งาน ว่าจะเริ่มต้นที่หมู่บ้านใด และต้องชี้แจงว่า 
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่จะขับรถตัดหญ้ายังไม่ชำนาญ ยังใช้งานไม่คล่องตัว อาจจะต้อง
ใช้เวลาอีกเล็กน้อยเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ได้เข้าใจระบบ สำหรับไฟกิ่ง หรือตัดต้นไม้  
ได้นัดหมายกองช่างประชุมเพ่ือวางแผนการดำเนินงานทั้งหมด รวมถึงการขุดลอก
ลำเหมืองต่างๆ  จะต้องดำเนินการให้เร็วขึ้น เพราะอาจจะมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง 
ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมไว้ เพ่ือรับมือกับฝน และจะสำรวจพร้อมกันกับไฟกิ่ ง 
และต้นไม้ ส่วนกรณีการพาดสายดับ ทาง อบต. ไม่สามารถดำเนินการเองได้ 
จะต้ องประสานกับการไฟ ฟ้ าเท่ านั้ น  สำหรับ กรณี การพ่นยาฆ่ าหญ้ า  
จะมีผลกระทบจากสารตกค้าง ขอพิจารณาอีกครั้งในกรณีนี้ และต้องขอขอบคุณ
ทุกท่านที่ได้ร่วมเข้าเวรป้องกันหมอกควัน และไฟป่า ในช่วงที่ผ่านมา ในปีต่อไป 
ก็จะเตรียมพร้อมให้มากกว่านี้ ซึ่งจะประสานกับฝ่ายทหารเพ่ือทำถนนเข้าไป 
ในเขตรับผิดชอบให้ทั่วถึง สำหรับกรณีน้ำท่วมหน้าปั๊มแก้ส หมู่ที่ 1 หมวดการทาง
จะลงพ้ืนที่สำรวจ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข รวมถึงหมู่บ้านอ่ืนก็เช่นกัน เพราะมีการ
สั่งการลงมาให้ดำเนินการในเรื่องของฝาย และคลองแม่ข่า ซึ่งคลองแม่ข่าจะมีการ
ดำเนินการในส่วนที่ เชื่อมต่อจากจุดเดิม ไปจนถึงถนนวงแหวน โดย อบจ.  
เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้  หลังจากนั้น ดอนแก้วก็จะต้องเข้าไปดูแลต่อไป และ
แผนการดำเนินการในอนาคตจะต้องขยายไหล่ทางจนชิดขอบรั้ว เพ่ือขยายถนน 
และแก้ไขปัญหาเรื่องการตัดหญ้า แต่สิ่งที่จะตามมาภายหลังจากขยายไหล่ทาง 
ก็คือ จะมีรถมาจอด ซึ่งจะต้องมีการกำหนดเวลาในการจอด และนำกฎหมาย 
มาบังคับใช้ สำหรับการตัดต้นไม้ จะพิจารณาว่าจะให้ส่วนใดดำเนินการ หากมี
งบประมาณก็อาจจะจ้างตัด หรืออาจจะต้องขอความอนุ เคราะห์  อบจ.  
มาร่วมดำเนินการ และขอให้สมาชิกฯ ช่วยสำรวจในพ้ืนที่  พร้อมส่งข้อมูล 
เพ่ือเตรียมวางแผนในการดำเนินการ อีกเรื่องหนึ่ งที่จะฝากท่านสมาชิกฯ  
คือเรื่องของรุกล้ำลำเหมืองสาธารณะ ขอให้ทุกท่านได้ ตรวจสอบให้ชัดเจน  
หากไม่แน่ใจสามารถเข้ามาปรึกษาหารือกันได้  

นายธีรพล โชคเสาร์คำ 
สมาชิกสภา อบต. 

เรื่องของแผนในการพัฒนา ไม่ควรบรรจุเพียงแค่ในแผนฯ ควรจะนำมาปฏิบัติ  
ให้เป็นรูปธรรม เพราะประชาคมหมู่บ้านก็ได้ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่มี  
การดำเนินการใดๆ ควรจะนำแผนจากการประชาคมมาดำเนินการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ในเรื่องของแผนฯ จากการประชาคมหมู่บ้าน จะต้องนำไปบรรจุในแผนฯ และ
นำเข้าบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณปีถัดไป แต่หากโครงการใดจะต้อง
ดำเนิ นการเร่ งด่ วนภ ายในปี นี้  ก็ ส ามารถปรับแผน เข้ ามาที่  อบต . ได้   
โดยประสานงานกับฝ่ายวิเคราะห์ฯ สำหรับเรื่องเครื่องตัดหญ้า ควรจะเร่งนำมา
ดำเนินการตัดหญ้าในแต่ละหมู่บ้าน เพราะแต่เดิมนั้น ทางหมู่บ้านดำเนินการเอง
โดย อบต. อุดหนุนงบประมาณให้ แต่ภายหลัง ทาง อบต. ดำเนินการเอง  
แต่ก็ล่าช้า ของหมู่ที่ 8 ได้แจ้งเข้ามาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมา แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้  
เข้าไปดำเนินการ เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง แต่ถึงอย่างไร ทาง อบต. ก็ควรจะเร่ง
ดำเนินการ ไม่ต้องรอให้สมาชิกฯ หรือประชาชนแจ้งเข้ามา และภายหลัง 
จากดำเนินการไปแล้ว  1 – 2 เดือนก็ควรจะดำเนินการต่อได้ ไม่ต้องรอสำรวจ 
หรือรอการร้องขอ  
                           -พัก 15 นาที - 
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นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

โครงการพัฒนาศักยภาพและความสามารถให้กับผู้นำท้องถิ่นของ อบต.ดอนแก้ว 
ในปีนี้ เนื่องจาก อบต.ดอนแก้ว กำลังจะยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลเมือง  
จึ งได้ เสนอว่ า  ใน โครงการนี้  ควรจะไปศึ กษ ารูปแบบการบริห ารงาน  
ความเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานจาก อบต. เป็นเทศบาลเมือง จากเทศบาล
ต ำบ ล ป าก พู น  จั งห วั ด น ค รศ รี ธ ร ร ม ร าช  เ พ่ื อ ให้ เห็ น ค ว าม ชั ด เจ น 
ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ประมาณห้วงเดือนมิถุนายน สมาชิกฯ สามารถ 
ลงชื่อได้ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 โดยพาหนะที่ใช้ในการเดินทางก็คือ
รถตู้ การเดินทางจะไม่เร่งรีบ จะพักแรมระหว่างทาง หากขึ้นเครื่องก็ยังต้องใช้
รถยนต์ในการเดินทางในพ้ืนที่ ซึ่งไม่ได้สะดวกเท่าที่ควร เช่นที่เคยไปร่วมงาน 
ของ สสส. ที่ปากพูนโดยการโดยสารเครื่องบิน แล้วเหมารถในพ้ืนที่เพ่ือเดินทาง
จากสนามบินไปยังพ้ืนที่ ดำเนินโครงการ เพราะการเหมารถในพ้ืนที่นั้ น  
จะมีข้อจำกัด คือเวลา โดยจะคิดค่าจ้างเหมาเป็นวัน ๆ ละ 1,800 บาท ไม่รวม
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการเวลา 06.00 น. – 18.00 น. หากเกินเวลา 
ที่กำหนดก็จะต้องเสียค่าจ้างเหมาเพ่ิมอีก 1,800 บาท อีกทั้ง หากเวลาขึ้นเครื่อง 
3 ทุ่ม รถเหมาก็จะต้องมาส่งก่อน 18.00 น. เพราะไม่เช่นนั้นก็จะเกินเวลา 
ในการบริการ ก็จะต้องมาติดอยู่ที่สนามบินเป็นเวลาหลายชั่วโมง ประกอบกับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเครื่องบินก็จะสูงกว่าเดินทางโดยรถยนต์ 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

ทม.ปากพูน และดอนแก้ว เป็นพ่ีน้องเครือข่าย สสส. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกันและกัน และการบรรยายข้อแตกต่างระหว่าง อบต. กับเทศบาลเมือง 
คาดว่าทางปากพูนจะสามารถอธิบายได้ชัดเจน และอาจจะขอศึกษาการบริหาร
จัดการระบบ smart city ของปากพูนไปพร้อมกัน และจะให้ เพ่ิมสถานที่  
ในการศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองชุมพร ในเรื่องของธาราบำบัด ซึ่งมีบริหารงาน
โดยกองสาธารณสุขฯ มิใช่ รพ.สต. แต่ของดอนแก้ว เป็นการบริหารงานโดย  
รพ.สต. (รพ.ชุมชนฯ) ดังนั้น การเดินทางโดยรถยนต์จะสะดวกต่อการศึกษาดูงาน
มากกว่าการขึ้นเครื่องบิน แม้ว่าจะใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า แต่หากคิดถึง
ความสะดวกในการเดินทางไปสถานที่ดูงานมากกว่า 1 แห่ง ทางรถยนต์สะดวก
กว่า  

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ขอนัดหมายประชุมฯ ครั้งต่อไป วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. 
การแต่งกาย เสื้อพ้ืนเมืองสีน้ำเงิน 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

อาจจะมีการขอความร่วมมือในเรื่องของภาวะโลกร้อน ก็ขอให้สมาชิกฯ ช่วยดูแล
และเพ่ิมต้นไม้ในที่สาธารณะ ซึ่งจะต้องหาพรรณไม้ที่สามารถดูดซับคาร์บอนฯ  
ได้ดี เพ่ือนำมาปลูกในพ้ืนที่ เพ่ือลดภาวะโลกร้อน สำหรับเรื่องขยะ ได้ไปร่วม
ประชุมที่จังหวัด พบว่ามีปัญหาหลายแห่ง ฝากทุกท่านได้ช่วยกันดูแล  

ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิติยาพรรณ 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ขอชี้แจงกรณีการตัดหญ้า ฝ่ายรับผิดชอบในการตัดหญ้า ได้มีการลงพ้ืนที่   
และสรรหาผู้รับจ้าง ซึ่งค่อนข้างหายาก เนื่องจากอัตราค่าจ้างค่อนข้างถูก 
ประกอบกับน้ ำมั นมี ราคาแพง จึ งทำให้ การดำเนิ นการล่ าช้ า แต่ทั้ งนี้   
ก็ยังมีผู้รับจ้างบางหมู่บ้าน เช่นในสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มดำเนินการของหมู่ที่ 10 , 
หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 5 สำหรับหมู่บ้านอ่ืนก็จะต้องพิจารณา และหารือกันอีกครั้ง
หนึ่ง ว่าจะดำเนินการโดยวิธีใด 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ขอเชิญชวนท่านสมาชิกฯ ร่วมทำบุญเลี้ยงโรงทานในประเพณีเตียวขึ้นดอย  
ในวันที่ 21 พฤษภาคม ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี และร่วมไปเลี้ยงโรงทาน
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ในวันดังกล่าว มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  14.00  น.    
 

     
 

 

                                                                     (นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์)  
                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

           วันนี้  24 พฤษภาคม 2567  เวลา  14.30 น.   ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ร า ย ง า น 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  จำนวน 3 คน  ได้ตรวจสอบ ทาน และอ่านรายงาน  
การประชุม ตามประเด็นสำคัญต่างๆ ตามที่ เลขานุการสภา อบต. ได้บันทึกไว้แล้ว เห็นว่าถูกต้อง  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 
     (นายสุรัตน์  สุรินทร์แก้ว)    (นายศรีเนียม  อินธิทา)     (นางจรัสศรี  เหมือนวงศ์) 
สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 2      สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 7       สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 9 
 

รบ.มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ 34  

เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อในรายงาน  
การประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน  
 ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อครั้งการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่ 2  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567  ประธานสภาจึงได้ลงชื่อท้ายนี้ 
 
 
                                                                   (นางศรีนวล  วังผาสุข) 
                                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
 


